



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เศษเหล็กเศษวัสดุอะไหล่ จำนวน ๒,๘๐๐ กิโลกรัม ราคาขั้นต่ำ ๒๒,๔๐๐.-บาท (-สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ราคาที่กำหนดรวมค่าขนย้ายแล้ว

ซึ่งมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. พัสดุทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ซึ่งผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนด และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเห็นสมควรจึงจะขายได้ โดยจะแสดงความตกลงด้วยการขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้ประมูลสนใจจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ แต่เมื่อขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุด ผู้เสนอราคาอื่นไม่มีสิทธิเสนอราคาได้อีก

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาซื้อพัสดุในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ผู้ชนะการประมูลในการขายทอดตลาด จะต้องชำระเงินค่าพัสดุทั้งหมดของราคาที่ประมูลได้เป็นเงินสด โดยจะต้องชำระภายในวันที่ประมูล หากไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๔. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในอัตราวันละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะไม่รับผิดชอบในกรณีพัสดุที่ประมูลได้สูญหาย เสียหาย หรือกรณีอื่นใดทั้งสิ้น

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลเสนอราคาให้นั้นยังไม่เหมาะสมหรือยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใดๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๖. กำหนดการประมูลราคาขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. และเริ่มต้นประมูล เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล

๗. ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพพัสดุที่จะขายได้ ในวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพร้อมกัน ณ ศูนย์เครื่องมือจักรกลแห่งชาติ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. (ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้วจะยกมาเป็นข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งใดๆในภายหลังมิได้) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๗๖๒๑-๐๘๐๗ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดจาก www.phuketcity.org

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอภิรักษ์พงษ์ ปทุมวิไลวงศ์)
ปลัดของกิจการขนส่งจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่
นายกองกิจการขนส่งจังหวัดภูเก็ต